

# NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

✍ TS. Tô Ngọc Đường

Khoa nghiệp vụ cơ bản Trường Cao đẳng CSND II

● **TÓM TẮT:** Bài viết hệ thống các luận điểm cơ bản trong tác phẩm quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục hành trình và vững bước đi trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

● **Từ khóa:** Luận điểm; chủ nghĩa xã hội; thực tiễn Việt Nam.

● **ABSTRACT:** The article systematizes the basic arguments in the important work of General Secretary Nguyen Phu Trong. The General Secretary strongly affirms the will of the entire Party and people to continue the journey and firmly walk on the path of building socialism that the Party, Uncle Ho and our people have chosen.

● **Keywords:** Argument; socialism; Vietnamese practice.

Ngày nhận bài: 08/11/2024 - Ngày bình duyệt: 23/11/2024 - Ngày duyệt đăng: 26/11/2024

## 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có tác phẩm quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Tác phẩm như một thông điệp

khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục hành trình và vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Với tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh cách mạng, Tổng Bí thư đã khai thác sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn, mang đến cho người đọc niềm tin khoa học vững chắc vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi nêu một số luận điểm cơ bản trong tác phẩm quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

**2. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”**

*Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.*

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” thể hiện tầm cao tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tổng kết, luận giải những vấn đề lý luận rất rộng lớn trên các lĩnh vực, đặc biệt là phân tích, hệ thống hóa, đưa ra những quan điểm, tư tưởng, nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuốn sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng lớn lao của toàn dân tộc trong thực tiễn phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. Tâm huyết to lớn đó được thể hiện trong từng câu chữ của Tổng Bí thư: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân

dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có”<sup>(1)</sup>. Tổng Bí thư khẳng định: “... Những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi”<sup>(2)</sup>.

Với tư duy sắc bén và luận điểm vững chắc, Tổng Bí thư đã khái quát sâu sắc quá trình lịch sử phát triển của thế giới đương đại và cách mạng Việt Nam. Từ đó, đồng chí khẳng định một cách khoa học con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của đất nước. Nhân dân Việt Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, khó khăn, đầy gian khổ hy sinh để chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân, đế quốc để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”. Đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt của Đảng, là nguyên lý dẫn dắt cách mạng Việt Nam đến thành công, đồng thời là di sản tư tưởng bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là lẽ tất yếu khách quan, là con đường duy nhất dẫn dắt đất nước Việt Nam đến tự do, ấm no, hạnh phúc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiên bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,

do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”<sup>(3)</sup>. Những giá trị đích thực ấy đã trở thành mục tiêu căn bản, định hướng con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn, tin tưởng và luôn kiên định thực hiện.

### **Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam**

*Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta.*

Trong suốt chặng đường gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã gặt hái được những thành tựu to lớn về lý luận, được đúc kết từ thực tiễn và tiếp thu tinh hoa từ kinh nghiệm quốc tế. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu cao cả là xây dựng một đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Đây là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường. Nền kinh tế này vận hành dựa trên cơ chế thị trường, song được điều tiết bởi các nguyên tắc và giá trị của chủ nghĩa xã hội, thể hiện rõ nét trong các lĩnh vực sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, đây không phải là mô hình kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa thuần túy, cũng chưa phải là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hoàn thiện, bởi Việt Nam hiện vẫn đang trong giai đoạn quá độ.

Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở nước ta là *“Phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước,*

*từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển”*<sup>(4)</sup>. Tổng Bí thư đã nhấn mạnh điểm đặc sắc này ở Việt Nam. Ông còn nhấn mạnh: *“Mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội; mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xóa đói, giảm nghèo bền vững, chăm sóc những người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn”*<sup>(5)</sup>. Và Tổng Bí thư coi đó là *“Yêu cầu có tính nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”*<sup>(6)</sup>.

*Phát triển văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng con người, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.*

Xã hội xã hội chủ nghĩa là hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, đặt lợi ích chung của toàn xã hội lên hàng đầu đồng thời bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi cá nhân, thể hiện sự khác biệt về bản chất so với các xã hội cạnh tranh, nơi các cá nhân và phe nhóm đối đầu để giành lợi ích riêng. Chính sự khác biệt này tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng sự đồng thuận xã hội, thay thế cho đối lập và đối kháng. Việt Nam, trong hành trình kiến tạo một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, lấy các giá trị tiến bộ, nhân văn làm nền tảng. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò định hướng chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Đồng thời, đất nước kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: *“Trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”*<sup>(8)</sup>. Đây là một vấn đề có tính quy luật, bởi xét cho cùng, mọi sự phát triển đều do con người và vì con người. Mục đích xây dựng



chủ nghĩa xã hội là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và công bằng cho mọi thành viên trong xã hội, không phân biệt đẳng cấp, địa vị xã hội.

*Phát triển kinh tế, thực hiện chính sách công bằng và tiến bộ xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đều hướng đến mục tiêu trung tâm: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.*

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh: “*Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh*”<sup>(9)</sup>.

*Điều kiện và sức mạnh để đảm bảo thực hiện thắng lợi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là tổ chức, triển khai thành công mô hình chính trị và cơ chế vận hành Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ.*

Nhận thức sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong việc dẫn dắt công cuộc đổi mới và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta ưu tiên hàng đầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là nhiệm vụ cốt lõi, quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, ra đời, tồn tại và phát triển vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân, dựa trên nền tảng liên minh vững chắc giữa công nhân, nông dân

và trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.. Tổng Bí thư viết: “*Nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối của Đảng; có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia quản lý xã hội*”<sup>(10)</sup>. Điều cốt lõi là “*Nhà nước bảo đảm các điều kiện để nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị*”<sup>(11)</sup>, phát huy được mọi nguồn lực xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

### 3. Ý NGHĨA NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” VỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY

Có thể khẳng định, cuốn sách tài liệu quý, vừa có giá trị lý luận, vừa có giá trị thực tiễn sâu sắc, nhất là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới, những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình CNXH Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

#### Ý nghĩa về mặt lý luận

Trong nội dung tác phẩm “*Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*”, với các bài phát biểu, những bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, được tổng hợp đầy đủ, đã phản ánh một tầm nhìn toàn diện và những nhận thức đúng đắn về bản chất của chủ nghĩa xã hội cũng như việc lựa chọn sáng tạo, đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn quân và cả dân tộc Việt Nam đối với việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên con đường cách mạng giành độc lập dân tộc và xây dựng Tổ quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

*Góp phần làm sâu sắc hơn những sáng tạo trong lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.*

Về chủ nghĩa xã hội, thông qua cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những nội dung mang tính khái quát về những thành tựu quan trọng, cơ bản của Đảng ta trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện từng giai đoạn phát triển lịch sử cụ thể ở nước ta đã được khái quát, đúc kết cô đọng, súc tích. Từ học thuyết cách mạng và khoa học của Mác và Ăngghen, được Lênin vận dụng thành công trong cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, đã tiếp tục đưa lý thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành hiện thực thể hiện bằng sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Điều này đã trở thành động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của lịch sử nhân loại theo hướng tiến bộ, nhân văn, vì sự công bằng, hạnh phúc và hướng đến mục tiêu phát triển ngày càng toàn diện con người. Từ thực tiễn phát triển của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và thực tiễn Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sâu sắc rằng: *“chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để các vấn đề độc lập dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”* <sup>(12)</sup>.

Về lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Từ những nhận thức sâu sắc về bản chất nhân văn và lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tiên phong lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược, Người đã dày công bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng, những con người ưu tú, tận tâm, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng giải phóng dân tộc và xây dựng một xã hội công bằng, thịnh vượng. Trải qua những năm tháng đầy gian khổ và hi sinh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Người vạch ra đã dần hiện thực hóa, đưa đất nước ta thoát khỏi ách thống trị, tiến tới xây dựng

một xã hội mới, một xã hội mà con người là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển. Chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta theo đuổi là một xã hội phát triển vì lợi ích của nhân dân, vì hạnh phúc của con người, không phải vì lợi nhuận của một nhóm người nào đó. Đó là một xã hội đảm bảo sự phát triển kinh tế song hành với tiến bộ xã hội, xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng, tạo điều kiện cho mọi người dân được hưởng thụ những thành quả của phát triển. Xã hội chủ nghĩa là một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, hướng đến các giá trị tiến bộ, nhân văn, bác ái, không phải là xã hội cạnh tranh khắc nghiệt, nơi *“cá lớn nuốt cá bé”*. Chủ nghĩa xã hội là con đường hướng tới sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ hiện tại và mai sau, không phải là khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vô độ và tàn phá môi trường. Cuối cùng, xã hội chủ nghĩa là một xã hội có hệ thống chính trị minh bạch, quyền lực thuộc về nhân dân, do dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Chính hệ giá trị nhân văn, tiến bộ, hướng đến lợi ích của con người ấy đã hiện thực hóa mong ước tốt đẹp của toàn thể nhân dân Việt Nam. Đó chính là mục tiêu cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhân dân ta đã và đang kiên trì, kiên định, quyết tâm theo đuổi, đưa đất nước ta phát triển thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

### **Ý nghĩa về mặt thực tiễn**

Ngoài bài học phục vụ công tác nghiên cứu lý luận thì vấn đề tổng kết thực tiễn về đường lối đổi mới và bài học thực tiễn từ công cuộc đổi mới của Đảng cũng giúp cho chúng ta nhận thức rõ hơn về thực tiễn quá trình hiện thực hoá đường lối đổi mới của Đảng ta. Tác phẩm là một bức tranh toàn cảnh về đường lối phát triển của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến đối ngoại và quốc phòng an ninh. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã gạt hái được những thành tựu to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử, thay đổi diện

mạo đất nước và cuộc sống của người dân. Kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân được nâng cao, tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm và củng cố, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Những thành tựu đạt được đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho chủ nghĩa xã hội hiện thực, trở thành động lực to lớn thúc đẩy toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm hành động, hiện thực hóa mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Có thể khẳng định rằng, tác phẩm “*Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*” thực sự là cẩm nang soi đường, chỉ hướng cho các tổ chức, lực lượng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ chủ chốt, chủ trì các cấp phát huy phẩm chất, năng lực của bản thân một cách có hiệu quả trong mọi lĩnh vực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn hướng tới mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

(1) Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.2.

(2) Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.2.

(3) Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr. 24

(4) Nguyễn Phú Trọng (2021), *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Báo Nhân dân số 23945 ra thứ hai ngày 17-5-2021. tr.2

(5) Nguyễn Phú Trọng (2021), *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Báo Nhân dân số 23945 ra thứ hai ngày 17-5-2021. tr.2

(6) Nguyễn Phú Trọng (2021), *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Báo

Nhân dân số 23945 ra thứ hai ngày 17-5-2021. tr.2

(8) Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Sđd, tr.165

(9) Nguyễn Phú Trọng (2021), *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Báo Nhân dân số 23945 ra thứ hai ngày 17-5-2021. tr.2

(10) Nguyễn Phú Trọng (2021), *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Báo Nhân dân số 23945 ra thứ hai ngày 17-5-2021. tr.2

(11) Nguyễn Phú Trọng (2021), *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Báo Nhân dân số 23945 ra thứ hai ngày 17-5-2021. tr.2

(12). Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr. 23.